



ASEAN
Community Center of
the Secretariat of the House
of Representatives

สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน

ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๙๒ acc.parliament@gmail.com

สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเร่งผลักดัน การพัฒนากฎหมายภายในให้เป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับการทำงานของ ฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายเดินทางขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนเร่งพัฒนากฎหมายภายใน และพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีสมรรถนะและความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านประชาคมอาเซียน และก้าวทันในเวทีสากล พร้อมจัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์อาเซียน ครั้งที่ ๒ ดีเดย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงจัดเวทีเสวนาวิชาการ : ประชาคมอาเซียนกับการบูรณาการกฎหมาย ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

นางสาวสุภาสินี ชมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านประชาคมอาเซียนว่า สำนักงานฯได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยได้จัดตั้งสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามมติ อ.ก.ร. ระบบงานและอัตรากำลัง ในลักษณะศูนย์พรางทำงานด้านประชาคมอาเซียนไปพลางก่อน โดยมีกลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประชาคมอาเซียนดังกล่าว และมีข้าราชการจากสำนักต่างๆ ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาช่วยราชการ ในระหว่างที่ ก.ร. พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนเป็นหน่วยราชการใหม่

สำหรับการดำเนินงานช่วงปีแรกของสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นด้านโครงสร้างและระบบงานของสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน และด้านการสร้างเครือข่ายองค์กรเพื่อความร่วมมือการทำงานด้านประชาคมอาเซียนในบริบทนิติบัญญัติ จวบจนกระทั่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของประชาคมอาเซียน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานฯ จึงได้เร่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีบทบาทในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ” เพื่อให้บรรลุความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของ “ความเป็นประชาคม” ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะพัฒนากฎหมายภายในของรัฐสภาที่ต้องอนุวัติการและสอดคล้องกับพันธกรณีที่รัฐสมาชิกอาเซียนมีต่อประชาคมอาเซียน

การพัฒนาทางด้านกฎหมายอาเซียน มีกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ที่สำคัญเป็นวาระหลักที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งนี้ สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนจะร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกจัดทำวิจัย โดยการรวบรวมข้อมูลแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการ

รองรับพันธกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน การจัดทำกฎหมายให้เป็นเอกภาพหรือผสมผสานกัน ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการสร้างความพร้อมด้านกฎหมายของไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยเชื่อมโยงวาระการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากฎหมายภายใน และวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มการสร้างความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทย เชื่อมโยงกับพันธกรณีตามกรอบประชาคมอาเซียน พร้อมบทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายที่อาจเป็นปัญหา และข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขในแต่ละประเด็นปัญหาที่ปรากฏให้ชัดเจน โดยได้แบ่งการวิจัยเป็นสองลักษณะ คือ ๑) การวิจัยแบบบูรณาการกฎหมาย (Legal Harmonization) เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และ ๒) การวิจัยในลักษณะ Quick Research ในหัวข้อที่เป็นประเด็นร้อนของอาเซียนและของประเทศไทย จำนวน ๓ เรื่อง คือ “แรงงานข้ามชาติ” “ความมั่นคงทางทะเล” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกล่าวจะสนับสนุนให้รัฐสภาและหน่วยงานรัฐได้มีการวางแผนการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน ซึ่งในระยะยาว สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ มีเป้าหมายที่จะศึกษาวิจัยการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทำงานด้านประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายด้านประชาคมอาเซียนให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมรัฐสมาชิกอาเซียนต่อไป

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอีกว่า การพัฒนาทุกอย่างต้องดำเนินการในลักษณะคู่ขนาน ซึ่งระหว่างการพัฒนากฎหมายภายใน สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนได้เตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญ เพื่อให้มีสมรรถนะและความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ สามารถรองรับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะเดียวกันก็เร่งสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนให้เป็นรูปธรรม ซึ่งสำนักงานฯ จะจัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์อาเซียน (ครั้งที่ ๒) เพื่อรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม อนึ่ง กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์อาเซียนดังกล่าว จะมีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนา “กฎหมาย” “โครงสร้างและระบบ” และการพัฒนา “คน” อีกทั้งยังเป็นเวทีพบปะระหว่างข้าราชการรัฐสภาสามัญ กับสมาชิกองค์กรเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน เช่น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนการจัดการเสวนาวิชาการ “ประชาคมอาเซียนกับการบูรณาการด้านกฎหมาย” โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง คือ ดร.กมลินทร์ พินิจกุลพล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ดร.ปวีศร เลิศธรรมเทวี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลอดจนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เข้าร่วมเสวนา จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

.....
ข่าวโดย นางสาวบุศรา เฟ็งนุ่ม วิทยากรชำนาญการพิเศษ